







สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

17 กุมภาพันธ์ 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p>	
<p>โครงการพาหมอไปหาประชาชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, innnews, linetoday, optnews)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพาหมอไปหาประชาชน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงการตรวจคัดกรองและรักษาโรคที่สำคัญโดยแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งในวันนี้มี 17 คลินิก มีทีมแพทย์จากทุก รพ.ในจ.กาญจนบุรี สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย เช่น สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รพ.วิชัยเวช ร่วมให้บริการ คาดว่าจะมีประชาชนเข้ารับบริการประมาณ 2,000 คน โดยเมื่อวันที่ 1-16 ก.พ.2567 มีการออกหน่วยคลินิกแพทย์เฉพาะทางที่ รพ.ทองผาภูมิ จำนวน 9 คลินิก ผู้มารับบริการ 1,640คน ทั้งนี้ ได้จัดโครงการพาหมอไปหาประชาชนแล้วใน 10 จังหวัด มีประชาชนเข้ารับบริการ 27,952 คน ในวันนี้ ยังมีการออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางจิตอาสาพร้อมกันที่ จ.สุโขทัย ชลบุรี อุบลราชธานี และกระบี่ ด้วย</p>	
<p>ตุ้ตีมรัก...ป็นสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์คุณหมอขอบอก</p> <p>- เสนอสรุปข่าวเกี่ยวกับการเปิดตัว "ตุ้ตีมรัก...ป็นสุข" เมื่อวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา โดย รมว.สร.กล่าวว่า ตุ้ตีมรัก...ป็นสุข" เป็นสัญลักษณ์ที่อยากให้รพ.กระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ เป็นผู้นำในการโอบอุ้มสังคมไทยให้อบอุ่น ด้วยความเอื้อเฟื้อแบ่งปันความสุข ใครมีอะไรอยากปันเอามาใส่ตุ้ ใครอยากได้ อยากดื่ม มาหยิบไป หยิบได้ เติมได้ เติมใจ เติมความห่วงใยให้กัน เป็นการร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยพลังบวก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง</p> <p>-โรงพยาบาลภูเรือ ร่วมกับ สภ.ภูเรือ สสอ.ภูเรือ, เทศบาลตำบลภูเรือ และภาคเอกชนในอ.ภูเรือ ร่วมจัดกิจกรรมส่งมอบความรัก "ตุ้ตีมรัก...ป็นสุข" แลกเปลี่ยนแบ่งปันอาหาร สิ่งของ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปัน</p>	
<p> นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด</p>	
<p>ยาบ้า 5 เม็ด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์newtv.</p> <p>-น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมือง ขอขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์ออกมาขอโทษ หลังเผยแพร่ข้อมูลครอบครองยาเสพติดผิดพลาต ทำสังคมสับสน ทั้งนี้อยากให้ศึกษากฎกระทรวงอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนทำคอนเทนต์เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม</p>	
<p>กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-นางสาวธนัชชา ขลายนนวนิน ผอ.ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท เพ ลา เพลิน บุติค รีส์ออร์ท จำกัด ซึ่งทำการผลิตกัญชา-กัญชา แต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำ กล่าวว่า กระแสความสนใจเรื่องนี้ในปัจจุบันลดลงไปมาก พาร์ทเนอร์ที่ร่วมงานกันในทุกฝ่าย ต่างรอความชัดเจนในเรื่องกฎหมาย หลากหลายโปรเจกต์ที่ถูกชะลอออกไป อยากให้หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเกษตรกรให้ต่อเนื่องจริงจัง เพราะบางรายนำเงินทั้งหมดมาลงทุนปลูก หลังจากรัฐบาลประกาศให้กัญชา-กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ ทำให้ได้รับผลกระทบและลำบากมาก ภาครัฐอาจจะตั้งทีมขึ้นมาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน เพราะในอุตสาหกรรมนี้ไม่ใช่แค่ใช้ในหน่วยงานสาธารณสุขเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับพาณิชย์ การค้า และภาคอุตสาหกรรม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ถ่ายโอน รพ.สต.	
<p>แก้ปัญหาถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน ,linetoday, onbnews , thailandplus, hfocus, thecoverage, thebangkokinsight,)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ.นำทีมผู้บริหาร สธ.หารือสมาคม อบจ. แก้ปัญหาถ่ายโอน รพ.สต. ได้ข้อสรุป 3 เรื่อง ได้แก่ 1.การจัดตั้งคณะทำงาน.๐แต่ละด้านเพื่อเสนอแนวทางการทำแผนการกระจายอำนาจระยะที่ 3 2.การทบทวนคู่มือแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้ อบจ. และ 3.แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนของการช่วยราชการกรณีบุคลากร สอน./รพ.สต. ประสงค์ไม่ถ่ายโอน โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>เริ่ม 1 มี.ค.นี้ ใช้แต้มออกกำลังกายรับส่วนลด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน,กรุงเทพธุรกิจ, hfocus, mono29)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ.กล่าวถึงนโยบายการมีของรางวัลจูงใจ เพื่อส่งเสริมให้คนออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น โดยการสะสมแต้มออกกำลังกาย ผ่านแพลตฟอร์มก้าวทำใจ แลกรับส่วนลดซื้อของตู้เวเนดิง "Sabuy" ทั่วประเทศ เริ่ม 1 มีนาคมนี้ จูงใจคนไทยขยับร่างกาย เผยคนเข้าร่วมแล้ว 5.3 ล้านคน แต้มสะสมรวมกว่า 70.5 ล้านแต้ม</p>	
<p>ปัญหา สปสช. ค้างจ่ายค่าบริการบัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- ทพญ.น้ำเพชร ตั้งยิ่งยง ผอ.สปสช.เขต 13 กทม. เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือถึงคลินิกชุมชนอบอุ่นทุกแห่งใน กทม. แจ้งมติ สปสช.เห็นชอบปรับรูปแบบจ่ายเงินชดเชยบริการ จาก Model 5 ตาม Fee Schedule เป็นเหมาจ่ายรายหัวตามจำนวนประชากร ที่มีศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นแม่ข่าย เริ่ม 1 มี.ค.นี้ พร้อมเปิดระบบให้ตรวจสอบข้อมูลให้บริการผู้ป่วยนอก เร่งปรับเพิ่มรายการ Fee Schedule ให้ครอบคลุมมากขึ้น</p>	
<p>สถานการณ์ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ บ้านเมือง</p> <p>- สถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดหนองคาย พบว่าเป็นห้วง ค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ 57.6 ส่วนค่าคุณภาพอากาศ AQI อยู่ที่ 154 เป็นสีส้ม อยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แนวโน้มสูงต่อเนื่องอีกหลายวัน เนื่องจากยังคงมีการเผาเพื่อทำการเกษตร ทำนาปรัง ทำสวน และการก่อสร้างถนนสายใหม่ การก่อสร้างขนาดใหญ่ในพื้นที่ สสจ.หนองคายได้แจ้งเตือนให้ระมัดระวังการทำการกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะเด็กเล็กกับผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ภูมิแพ้ โรคระบบทางเดินหายใจ ควรสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านอยู่เมื่ออยู่กลางแจ้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์ แนวหน้า)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กำชับผวจ.ทุกจังหวัดทั่วประเทศให้ความสำคัญลำดับต้นๆ กับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ที่ขณะนี้ถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชาชน และเป็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญอย่างยิ่ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยนิวส์, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ, 77ksoded, lonetoday, thaiPBS)</p> <p>- น.ส.ทิวดา กมลเวช รองผู้ว่าฯ กทม.เปิดเผยว่า กทม.ขยายบริการคลินิกมลพิษทางอากาศใน รพ. 8 แห่ง ได้แก่ รพ.กลาง รพ.ตากสิน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.สิรินธร รพ.ราชพิพัฒน์ รพ.หลวงพ่อกวีศักดิ์ ชูตินฤโร อุทิศ รพ.เวชการุณย์รัศมี และรพ.นคราภิบาล พร้อมเร่งออกหน่วยสาธารณสุขเชิงรุก เน้นดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน , linetoday, 77ksoded)</p> <p>- พล.ต.เทพพิทักษ์ นิมิตร ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว บูรณาการส่วนราชการจ.สระแก้ว จับมือฝั่งประเทศกัมพูชา เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 พื้นที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นปัญหาเร่งด่วน</p>	
<p>อัปเดตสายพันธุ์ "โควิด"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวเปซิฟิก, trueid, linetoday, tnn, js100, thebetter)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อัปเดตสายพันธุ์โควิด 19 ว่า ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกยังคงให้ความสำคัญกับการติดตามสายพันธุ์โอไมครอน 10 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ที่เฝ้าระวัง หรือ Variants of Interest (VOI) 5 สายพันธุ์ คือ XBB.1.5*, XBB.1.16*, EG.5*, BA.2.86* และ JN.1* ที่พบมากที่สุด ได้แก่ JN.1 และลูกหลาน มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นทั้งทั่วโลกและไทย คาดเป็นสายพันธุ์หลักระบาด ทั่วโลกพบสัดส่วน JN.1 แล้ว 65.5% ส่วนไทยช่วง ม.ค.พบสัดส่วนเพิ่มเป็น 43.7% จาก พ.ย.ที่พบเพียง 2.2% ส่วนความรุนแรงยังไม่พบเพิ่มขึ้น</p>	
<p>ทนาย "รพ.ราชวิถี" เป็นเลิศการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ(เพิ่มสื่อ) : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thailandplus)</p> <p>-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ รพ.ราชวิถี ครั้งที่ 34 ในหัวข้อ "Good basic to advanced medical technology for all : พื้นฐานดี เทคโนโลยีเด่น เพื่อสุขภาพแข็งแรงอย่างเท่าเทียม" ที่ รพ.ราชวิถี ถือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยกระตุ้น ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพได้มีโอกาสในการนำองค์ความรู้ใหม่ๆ จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเผยแพร่สู่เวทีสาธารณะ นำไปสู่การพัฒนาาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านวิชาการ</p>	
<p>พัฒนาระบบประกันสุขภาพแม่อุ้มบุญ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, ผู้จัดการ, linetoday, acnews, thailandplus)</p> <p>-นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองการให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 114 แห่ง มีการพิจารณาอนุญาตดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์ไปแล้ว 745 ราย และมีอัตราความสำเร็จในการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากค่อนข้างสูง ถึงร้อยละ 46 อย่างไรก็ตาม สบส.จะมีการพัฒนาระบบประกันสุขภาพสำหรับกรณีการตั้งครรภ์แทน เบื้องต้นมีขอบเขตดังนี้ 1.ครอบคลุมหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอดไม่น้อยกว่า 30 วัน 2.โรคหรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องจากการตั้งครรภ์ การคลอด และหลังคลอด ซึ่งได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย และบริษัทสมาชิก สมาคมประกันวินาศภัยไทยและบริษัทสมาชิก ร่วมพิจารณาเกณฑ์ร่างกรมธรรม์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2567</p>	
<p>กรมการแพทย์ แนะนำผู้สูงอายุใช้ธาราบำบัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-นพ.วีรุฒติ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ระบุไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ ระบบบริการสุขภาพต้องส่งเสริมป้องกัน ดูแล รักษาและฟื้นฟู ส่วนการออกกำลังกายในผู้สูงอายุอาจเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากความเสื่อมของอวัยวะ แนะนำใช้ธาราบำบัด เนื่องจากน้ำจะช่วยพยุงน้ำหนักและลดแรงกระแทก ช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้สูงอายุได้</p> <p>นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี กล่าวว่า สรรพธาราบำบัดของ รพ. เป็นสระขนาดมาตรฐานขนาด 8x18 เมตร ระบบน้ำอุ่น มีระบบน้ำวน และมีอุปกรณ์เสริมในการออกกำลังกาย พร้อมทั้งมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องชาญคอยดูแลให้คำแนะนำตลอดเวลา โดยเปิดให้บริการทั้งแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี</p>	
<p>จับบุรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติธุรกิจ, innnews)</p> <p>-นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมนายธรรณธ์อัทธ์ ธนธิพันธ์ เลขานุการ คกก.คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พร้อมด้วยผู้แทนจาก กทม. และกรมควบคุมโรค เปิดปฏิบัติการจับบุรีไฟฟ้าลอตใหญ่ 3 จุด กลางกรุง ในพื้นที่ย่านตลาดคลองถม นวลจันทร์ เสนานิคม หลังพบมีการลอบเปิดขายเกลืออย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย โดยให้สายลับเข้าล้อมซื้อร้านจำหน่ายบุรีไฟฟ้า ทั้งร้านค้าและแผงขาย</p> <p>ด้าน นพ.ชยพันธ์ สิทธิบุศย์ ผอ.กองงานคกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค ระบุว่า บุรีไฟฟ้ามีสารนิโคตินเข้มข้นสูง ส่งผลเสียต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด พัฒนาการของสมองเด็ก ที่น่าตกใจพบว่าเด็ก ป. 3 ใน จ.สกลนคร สูบบุรีไฟฟ้าด้วย เนื่องจากหาซื้อง่าย รวมถึงมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นตัวการ์ตูนเพื่อดึงดูดความสนใจเด็ก นร. และพบว่าเด็กที่ต้องการเสพมียาอยู่ต่ำลงเรื่อย ๆ และชื่นชม สคบ. ที่ปราบปรามอย่างจริงจัง ปัจจุบันการจำหน่ายบุรีไฟฟ้าหรือ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นี่ยาบุหรือไฟฟ้ายังเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	
<p>การแพทย์จีโนมิกส์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (พ.ศ. 2563-2567) หรือโครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) เป็นฉันทมติทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นใหม่เกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยความเสี่ยงของการเจ็บป่วยที่ซับซ้อนหลายอย่าง ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและรักษาตรงจุด เพิ่มโอกาสการรอดชีวิต โดย 5 ปีแรกของแผนนี้ ถอดรหัสพันธุกรรมแล้วกว่า 25,000 ราย เหลือเพียงดำเนินการถอดรหัสดีเอ็นเอให้ครบตามเป้าหมาย 5 หมื่นคน คาดว่าจะเสร็จตามกำหนดภายในปี 2567 และนำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น เรียกได้ว่าไทยมาไกลกว่าหลายประเทศในโลกพอสมควร ไทยเป็นประเทศที่สองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อจากประเทศสิงคโปร์ ที่มีโครงการถอดรหัสพันธุกรรมระดับประเทศขนาดนี้</p>	
<p>ขึ้นขมบนพ.สสจ.กระบี่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ นพ.สสจ.กระบี่ ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 คนจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซด์เฉี่ยวชน บริเวณถนนสายเทศบาลอ่าวลึก-แหลมสัก ขณะเดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานเปอรานากันแหลมสัก 2024 ณ บ้านแหลมสัก ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ได้ปฐมพยาบาลและรักษาเบื้องต้น พร้อมประสานให้รถพยาบาลกู้ชีพนำตัวไปรักษาต่อที่ รพ.อ่าวลึก ซึ่งผู้บาดเจ็บทั้ง 2 รายฟื้นคืนอันตราย และได้รับคำชื่นชมจากประชาชนที่เดินทางมาพบเห็นอย่างมาก</p>	
<p>SKY DOCTOR ช่วยหญิงกะเหรี่ยงเกิดภาวะช็อก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ(เพิ่มสื่อ) : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- นพ.สสจ.กาญจนบุรี ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทานบ้านปางสนุก ส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ (SKY DOCTOR) บินเข้าป่าหุบเขาใหญ่นครสวรรค์ ช่วยเหลือหญิงชวากะเหรี่ยงวัย 60 ปี ที่บ้านจะแก หมู่ 6 ต.โลโว อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี มีอาการภาวะช็อก ความดันโลหิตต่ำกว่าปกติ ส่ง รพ.สังขละบุรี รักษาทันเวลา ใช้เวลาไปกลับเพียงแค่ 30 นาที โดยผู้ป่วยมีอาการไข้ ปวดหัว แน่นหน้าอกและเวียนเวียนศีรษะอย่างรุนแรงมา 3 วัน ขณะนี้อาการปลอดภัยแล้ว ลูกสาวและครอบครัวรู้สึกดีใจที่เข้าไปรับแม่ออกมารักษาได้ทันเวลา ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนช่วยเหลือเพราะการเดินทางไปพ.เองลำบากและไกลมาก</p>	
<p>ผลตรวจแม่น้ำสาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ(เพิ่มสื่อ) : นสพ.มติชน</p> <p>-ความคืบหน้ากรณีแม่น้ำสายที่เปลี่ยนสีเป็นสีขาวขุ่น ล่าสุดนายอำเภอแม่สาย ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บตัวอย่างน้ำส่งไปตรวจยังสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 เชียงใหม่ ผลไม่พบว่ามีสารตกค้างที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน อย่างไรก็ตาม พบปริมาณเหล็กและแคลเซียมคาร์บอเนตสูงกว่าในลำน้ำทั่วไปเล็กน้อย ไม่เป็นอันตรายต่อการอุปโภคและบริโภคน้ำ แต่ควรควบคุมไม่ให้มีปริมาณมากเกินไป</p>	
<p>ปรับปรุงก.ม.ความปลอดภัยรง.พลู</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>-เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบและข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 ครั้งที่ 3/2567 ได้ร่วมกันพิจารณาร่างประกาศกระทรวงกลาโหม มหาดไทย สาธารณสุข แรงงาน และอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์การควบคุมและการกำกับ ดูแลการผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิงและวัตถุระเบิดที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง พ.ศ... โดยที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการที่ กห. จะบูรณาการร่วมกับอีก 4 กระทรวง ในการควบคุม กำกับดูแลการผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิงและวัตถุระเบิดที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง</p>	
<p>บุกทลายโกดัง แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, linetoday)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นำกำลังบุกโกดังแม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง ในพื้นที่ ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา หลังถูกร้อง มีการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม และลักลอบจำหน่ายสินค้าหลักเลียนงาษาีอากร พบสินค้าหลายประเภททั้งสินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องสำอาง ซึ่งในส่วนของสินค้าที่บังคับว่าต้องมี มอก.แต่ไม่มี หรือสินค้าบางประเภทบางชิ้นมี มอก. ซึ่งต้องตรวจสอบว่าเป็น มอก.แท้หรือไม่ และตรวจสอบเครื่องสำอางมี อย.แท้หรือไม่ เพราะขายต่ำกว่าราคาท้องตลาดมาก อาจจะเป็นสินค้าปลอม อย.</p>	
<p>ลอบตม้้ำน้ำใภะระท้อม ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ) -เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองชุมพร วางแผนล่อซื้อน้ำดื่มพีชกระท้อมร้านค้าแห่งหนึ่งกลางเมืองชุมพร พบด้านหลังร้านกำลังตม้้ำน้ำกระท้อมจำนวนมาก พร้อมเตรียมวางขายให้กลุ่มผู้ตม้ มีประวัติเคยถูกจับเมื่อเดือนก่อนแต่ไม่ชี้ต</p>	
<p>ยอດผู้เสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาด ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ อินโฟเคส -ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนผู้เสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดในสหรัฐช่วงปี 2565 สูงเกิน 109,000 ราย และเกือบ 70% ของผู้เสียชีวิตใช้สารโอปิออยด์สังเคราะห์ นอกเหนือจากเมทาโดน เฟนทานิล และสารเทียบเคียงเฟนทานิลที่ส่วนใหญ่ผลิตอย่างผิดกฎหมาย พร้อมเสริมว่าการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการขยายบริการทางสาธารณสุข และการลดอันตรายเพื่อจัดการกับความเสี่งใช้ยาเกินขนาดจากการสูบและวิธีการอื่นๆ ที่ไม่ใช่การฉีด อาจช่วยลดการเสียชีวิตได้</p>	
<p>ความเหงาอันตราย ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, linetoday) -องค์การอนามัยโลก(WHO) ประกาศว่า ความเหงา เป็นภัยคุกคามสาธารณสุขเร่งด่วนระดับโลก โดยศัลยแพทย์ทั่วไปของสหรัฐฯ ระบุว่าผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของความเหงาเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ 15 มวนต่อวัน และมากกว่าความเสี่งที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนและการไม่ออกกำลังกายอีกด้วย ในผู้สูงอายุ ความเหงามีความสัมพันธ์กับความเสี่งที่จะพัฒนาภาวะสมองเสื่อมเพิ่มขึ้น 50% และเพิ่มความเสี่งต่อโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมอง 30%</p>	